



ถอดสลับปรับ ครม. ถอดสลักดริมทีมเศรษฐกิจ ...๐๐...
 ดูเหมือนจะไม่ยอมจบง่ายๆ กับ สงครามโควิด ที่ภาคแรก “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ ผอ.ศบค. กุมสภาพได้อย่างราบคาบ และกำลังเดินเครื่องเศรษฐกิจ ตั้งดริมทีมขึ้นมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ เดินสายฟังไอเดียสื่อหนังสือพิมพ์ พร้อมกับโรดโชว์ไอเดียพัฒนาประเทศ ...๐๐... และในจังหวะที่การท่องเที่ยวในประเทศ กำลังจะงอหัวขึ้น **โควิด VIP** ก็เข้ามาปั่นป่วน **ทุบจังหวัดระยอง** และส่งผลกระทบต่อจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย ซ้ำโรงเรียนต่างๆ ที่ VIP ก็ต้องพลอยล็อกดาวน์ไป ...๐๐... แต่เรื่องนี้ ต้องชม “บิกตู” ที่แ่่นอกรับผิดชอบ ออกมาขอโทษประชาชนอย่างทันท่วงทีที่ที่เหลือจากนี้ต้องเร่งเยียวยาผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก “**รูโหว่**” ที่เกิดขึ้น และรีบตามุดช่องว่างต่างๆ กลับมาตั้งการ์ดกันใหม่อีกครั้ง **ไม่ให้ระยองต้องระทม ...๐๐...** อย่างไรก็ตาม บนโต๊ะสนทนาระหว่างผู้บริหาร สยามรัฐ กับ นายกฯ และทีมงานนั้น **ศรพระราม** ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมวงสนทนา นายกฯ ยืนยันว่า มิงบประมาณในการรับมือการแพร่ระบาดระลอก 2 อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจได้ ...๐๐... และแล้วความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับ ครม. ก็มาถึงในวันที่ **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี พร้อม 4 กุมาร ประกอบด้วย **อุตตม สาวนายน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน **สุวิทย์ เมษินทรีย์** รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ **กอบศักดิ์ ภูตระกูล** รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งทาง

การเมือง...●●... ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายแม้จะลากยาวสถานการณ์มาได้เกือบครึ่งเดือนกรกฎาคม จากเดิมที่คาดการณ์กันว่าจะมีการปรับ ครม. ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม โควตา **รัฐมนตรี 5 แก้อื้อสำคัญ** ยังอยู่ในมือของ นายกฯ ที่จะเลือกสรรขุนพลคนใหม่โดยเฉพาะแก้อื้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...●●... ส่วน **“บี” พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์** รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็พิตจัดชยันชงโครงการช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม เสนอของบประมาณตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทช่วยน้องๆ นักศึกษาที่จบใหม่ ซึ่งอาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดจึงจะจัดอบรมเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้เป็นเวลาสามเดือน แคมป์เงินเดือนให้คนละ 10,000 บาทระหว่างอบรม เพื่อให้สามารถหางานได้ ...●●... ตั้งเป้าไว้ที่ 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มียานทำ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว โดยจะเน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตรจาก 4 หลักสูตรคือ 1.การทำ content 2.การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3.Digital Marketing และ 4.การทำ E-Commerce โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีความตรงกับความต้องการ หากสภาพัฒน์ฯ อนุมัติโครงการ ซึ่งคาดว่าจะในช่วงเดือนสิงหาคม ก็จะเดินหน้าทันที ...●●... **สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ** จัดงาน **มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 - Thailand Research Expo 2020** ระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ สนใจร่วมลงทะเบียนได้ที่ www.thailandresearchexpo2020.com ภายในวันที่ 31 ก.ค. หรือสอบถามได้ที่ 0-2561 -2445 ต่อ 515 - 519 email: researchexpo@nrct.go.th ...●●... พบกับสุดยอดแห่งมหกรรมอาหาร **“ครัวคุณ**

ต้อย ยกทัพ” การันตีความอร่อยจากจานเด็ด ของสุดยอดร้านอาหารจากทุกทิศทั่วไทยที่ “ไม่ไปถือว่าผิด” ได้ตั้งแต่วันที่ -21 ก.ค. ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. เวลา 08.30 น. **สุเทพ อยู่อัน** ประธานคณะกรรมการการแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นปัญหาแรงงานและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายหลังวิกฤติการณ์โรคระบาด **โควิด-19**” จัดโดย คณะกรรมการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ที่ห้องจูบิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... ส่วนวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. เวลา 08.30 น. **ศูนย์พัฒนาบุคลากรธุรกิจ ศุภกิจเจริญ** จัดการอบรม หลักสูตร “**สังจิตชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 20**” ที่ห้องเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

👁️ ศรีพระราม